

Tôn giáo giúp gì cho tình hình VN?

Tác Giả: Tṛnh Ng̣c Anh/ BBC

Thứ Bảy, 17 Tháng 3 Năm 2012 06:27

Tôn giáo có thể ngăn ngừa hoặc giảm thiểu uđđđc tđi đa tình trđng trđ thù, báo oán



Chính phủ Việt Nam nói tôn giáo phải tuân thủ pháp luật của Nhà nước

Tình trđng khđng hđng đđ Việt Nam phát xuđt tđ chính sách “phân biđt đđi xđ” do đđng và chđ đđ Cđng sđn gây ra, cđng vđi hđu quđ tđ nhđng mâu thuđn ý thđc hđ còn sót lđi sau chiđn tranh, và bđi tình trđng đđc tài, tham ô, bđt công, lđm đđng quyđn lđc xđy ra trong xã hđi.

Tđ hoàn cđnh đđ, bên cđnh mđt giđi pháp chính trđ thích hđp cho Việt Nam, Tôn Giáo đóng mđt vai trò quan trđng trong tiđn trình hoà giđi các mâu thuđn cđa dân tđc.

Dung hòa xung đđt

Vđi bđi cđnh chính trđ phđc tđp hiđn nay, đđnh hđđng cđa các đoàn thđ tôn giáo ôn hoà rđt cđn thiđt đđ dung hoà các xung đđt tđn đđng trong lòng các giđi tín đđ, kđ cđ thành phđn tín đđ hiđn là đđng viên, nhân viên cđa đđng và chđ đđ đđng quyđn.

Khi vai trò cđa các tôn giáo có nđn móng sâu xa trong văn hoá và xã hđi đđđc phđc hđng, đđnh hđđng tinh thđn này sđ giúp tđo đđi u kiđn thuđn lđi cho viđc thay đđi thđ chđ chính trđ.

Tôn giáo có thể ngăn ngừa hoặc giảm thiểu uđđđc tđi đa tình trđng trđ thù, báo oán -- mđt vđn đđ hiđn vđn gây tâm lý bđt an đđ nhđng ngđđi đđng phđc vđ cho chđ đđ. Vđi căn bđn triđt lý mang tính tđ bi, bác ái đđđc thđm nhuđn trong lòng mđi giđi tín đđ, vai trò tôn giáo sđ có thể tđo ra đđđc tâm lý hài hoà, bao dung cđn thiđt đđ làm căn bđn cho tiđn trình hoá giđi các mâu thuđn chính trđ đđng có.

Tôn giáo giúp gì cho tình hình VN?

Tác Giả: Tránh Ngác Anh/ BBC

Thứ Bảy, 17 Tháng 3 Năm 2012 06:27

Một khác, tôn giáo cũng có thể đóng vai trò trung gian để giải tỏa căng thẳng của các trẻ em tâm lý trong tiến trình xây dựng các giải pháp chính trị cho Việt Nam. Vai trò này rất quan trọng trong những bối cảnh đối thoại ban đầu: khi nhà cầm quyền mua lòng giải thoát hiện có của phía đối tượng quyên, và các đoàn thể đối lập cũng phải có những đề xuất chính trị cần thiết khi đàm phán, thương lượng theo.

Với bối cảnh của một xã hội đang dung hòa quá nhiều yếu tố mâu thuẫn với chế độ, vì những nhọc nhằn xảy ra các biến động xã hội, kinh tế, chính trị... mỗi ngày gia tăng một nỗi u và những nỗi hèn. Nếu như các chính sách đối nội và đối ngoại không được cải thiện nhanh chóng hoặc thay đổi một cách rõ ràng, thì biến động chính trị sẽ bùng phát.

Trong tình huống đó, sự thay đổi cơ chế qua đợt biến số là một tiến trình không thể ngăn chặn được.

Điểm mấu chốt

Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không có con đường nào khác hơn là phải đổi mới một cách rõ ràng để tạo yếu tố thành hình một chính thể dân chủ pháp quyền thực sự, chứ không phải chỉ là những thay đổi vá vấp luật pháp, hay các chính sách lỏng lẻo giai đoạn.

Đường có thể tiếp tục tồn tại và sinh hoạt hợp pháp trong tương lai hay không là tùy thuộc vào tiến trình chính thể của đường này trong giai đoạn chuyển biến hiện nay, trong đó việc trẻ em quyên lãnh đạo đối tượng cho toàn dân là yếu tố tiên quyết.

Tuy nhiên, với hậu quả của một hoàn cảnh lịch sử nhiều sai lầm và mâu thuẫn, vấn đề trẻ em quyên trẻ quyên cho nhân dân không được giải quyết là sự trao quyền lãnh đạo giải quyết sau cùng, dù là qua một cuộc Tổng Tuyển cử Tổng Do.

Đường Cộng sản cần có một giải pháp chuyển thể tốt cho xã hội và an toàn cho chính thể. Giải pháp đó là chuyển một tâm lý bao dung rộng lớn trong môi trường lập pháp quốc gia Việt Nam cần trong và ngoài nước, để khi Việt Nam có thay đổi thể chế, người ta đã có thể chấp nhận được một tiến trình hòa giải đúng nghĩa.

Tôn giáo giúp gì cho tình hình VN?

Trình Nguyễn Anh/ BBC

Thứ 3, 17 Tháng 3 Năm 2012 06:27

Trong những thay đổi đó, Tôn Giáo đóng một vai trò quan trọng.

Trong bối cảnh xã hội và chính trị hiện nay, đã có thể hoàn thành được tiến trình hoà giải này, sự đồng thuận và quy định do các tôn giáo cùng thiết lập một cách tự nguyện. Nhà nước Việt Nam cần giải thích những nguyên nhân và giải pháp đang áp dụng lên các đoàn thể tôn giáo nói chung, và quy định hành động của các tu sĩ, tín đồ nói riêng.

Tôn trọng đúng nghĩa

Sự tôn trọng quy định do tôn giáo một cách đúng nghĩa và tự nguyện của bất kỳ nhà nước, đang thực hiện cũng là cần để quy định những nguyên tắc, sự tái tạo niềm tin một chính sách thay đổi đúng nghĩa và đúng mục. Từ đó, các tôn giáo mới có thể góp phần một cách hiệu quả trong tiến trình làm trung gian hoà giải các bộ phận chính trị, xã hội, văn hoá và giáo dục của nước ta.

Giải quyết các bộ phận chính trị để đạt được một sự có dân chủ, tự do là nhu cầu tiên quyết để phát triển quốc gia. Tuy nhiên, mục tiêu xã hội phát triển một cách lành mạnh thì nên tự nguyện do các công nhân để tích cực phát triển và bảo vệ liên tục.

Vì các chức năng tự nhiên của tôn giáo trong vai trò lãnh đạo tinh thần, văn hoá và giáo dục, các tôn giáo sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình xây dựng một nước Việt Nam mới vì tinh thần nhân bản -- một yêu cầu then chốt để xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ đúng nghĩa.

Ngày nào quy định Tôn giáo của nước ta được thực thi, ngày đó các quy định khác mới có thể được phát triển một cách tốt đẹp và tự nguyện.

Tôn giáo giúp gì cho tình hình VN?

Tác Giả: Tránh Ngác Anh/ BBC

Thứ Bảy, 17 Tháng 3 Năm 2012 06:27

Khi nào vai trò của các tôn giáo đối với tôn trọng quyền của số thì lúc này đất nước mới có đi u ki n ph c h ng đúng nghĩa t n n ng tinh th n và tâm linh.

Bài viết thể hiện quan điểm và cách hành văn riêng của tác giả, thành viên của đội ngũ Vì Dân, một tổ chức chính trị ở Mỹ có mục đích "là tổ chức đi lập lại đội ngũ Cộng sản Việt Nam".